



ประกาศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3

ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 21) และจากการติดตามสถานการณ์และการแถลงของศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 ปรากฏว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัด อาทิ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร ปทุมธานี ดังทราบแล้วนั้น ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของ บุคลากร และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งจะต้องเดินทางมาปฏิบัติงานหรือดำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการป้องกันการระบาดตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. คณะเภสัชศาสตร์กำหนดให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน การสอบ การประชุม การอบรม การสัมมนา และการจัดกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์ ในกรณีที่มีความจำเป็นไม่สามารถดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ได้ ให้เสนอขอหัวหน้าส่วนงานเพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่เห็นสมควร โดยจะต้องมีการดำเนินการตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

2. ขอให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา งดการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ในชุมชนที่มีความแออัดหรือมีคนเป็นจำนวนมากโดยไม่มีเหตุจำเป็น ในกรณีที่มีความจำเป็นให้ระมัดระวังและป้องกันตนเองตามมาตรฐานทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

3. ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่มีอาการเข้าข่ายสงสัย หรือใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ให้เข้ารับการตรวจที่สถานพยาบาลทันที หากมีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ขอให้แจ้งเรื่องไปที่ Thammasat Well Being Center โทร. 02 9269916 หรือ add LINE : @tuCovid19 หรือ สามารถติดต่อสอบถามหรือแจ้งข้อมูลที่ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ กองกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคารเรียนรวม สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทรศัพท์ 02-696-6600-2 เพื่อรับคำแนะนำต่อไป หรือประสานงานโดยเร่งด่วนไปที่ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรอรัญษ์ เจษฎาญาณเมธา) โทร. 08 6405 3059

4. กำหนดให้ คณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ ใช้รูปแบบการปฏิบัติงานภายในที่พักหรือการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และไม่กระทบต่อการปฏิบัติงาน โดยหากมีความจำเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติงานใดๆ ให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานรายวันได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด (หรือมีจำนวนบุคลากรมาปฏิบัติงานรายวัน ไม่เกินจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนบุคลากรทั้งหมด) และให้ปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป

5. คณะได้ตระหนักและเฝ้าระวังสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ เดือนเมษายน 2564 โดยได้ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการ ป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 21) และตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2564



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกศัชกรอรั้มซ์ เจษฎาญาณเมธา)

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์